

Số: 217 /BC-UBND

Tuy Phước, ngày 20 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm báo cáo)

Thực hiện Công văn số 218/PX05 ngày 04/5/2024 của Thanh tra Công an tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy (PCMT). UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH LIÊN QUAN

1. Đặc điểm: Huyện Tuy Phước thuộc tỉnh Bình Định, có vị trí địa lý phía Bắc giáp Thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát; phía Đông, phía Nam giáp Đầm Thị Nại và thành phố Quy Nhơn; phía Tây giáp huyện Vân Canh. Diện tích 217,2 km², dân số 227.548 người; 11 xã, 02 thị trấn. Có tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 19, quốc lộ 19B, quốc lộ 19C, tỉnh lộ ĐT640 và đường sắt xuyên Việt chạy qua địa bàn, tiếp nối với các đầu mối giao thông chiến lược. Chính vì vậy, huyện Tuy Phước vẫn được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội; đồng thời cũng là địa bàn phức tạp về ANTT, tập trung nhiều đối tượng hoạt động phạm tội. Đặc biệt những năm gần đây, dưới tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập, mở cửa đã làm nảy sinh nhiều tiêu cực, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân như tranh chấp, khiếu kiện, tình hình hoạt động của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, táo bạo và ở độ tuổi thanh thiếu niên ngày càng chiếm tỷ lệ cao, tập trung chủ yếu ở các loại tội phạm cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và đặc biệt là tội phạm ma túy như mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vượt ra ngoài ranh giới của một địa bàn mang tính chất liên huyện, liên tỉnh.

2. Tình hình: Tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn diễn biến khá phức tạp; đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng, trẻ hóa, chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên, chơi bời lêu lổng, thiếu sự quản lý của gia đình, dễ bị rủ rê, lôi kéo vào việc sử dụng ma túy. Các loại ma túy mà các đối tượng thường sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp như: Methamphetamine (đá), Ketamine (khay), MDMA (thuốc lắc, kẹo). Từ nhu cầu của người sử dụng trái phép chất ma túy, sẽ phát sinh tội phạm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; trong đó tập trung là các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke. Lực lượng CSĐTTP về ma túy Công an huyện thường xuyên tuyên truyền về tác hại của ma túy, pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại việc trồng cây có chứa chất ma túy đến các địa bàn dân cư; qua rà soát chưa phát hiện tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên

địa bàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn đang theo dõi, quản lý **02** đối tượng nghiện (01 cai nghiện bắt buộc; **01** đang ngoài xã hội) và quản lý sau cai nghiện **01** đối tượng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

1. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma túy (theo khoản 1 Điều 44 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021)

- *Việc chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn:* UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 để tổ chức thực hiện Chương trình PCMT. BCĐ 138 đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch¹ để tổ chức thực hiện công tác PCMT trên địa bàn gắn kết việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCMT. Đồng thời, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm; kiểm chế sự gia tăng, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội.

- *Việc chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030:* Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện luôn được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt. Huyện luôn quan tâm, chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng, chống và kiểm soát ma túy, từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do ma túy gây ra nhằm tạo môi trường xã hội trong sạch lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế huyện.

- *Việc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 16/01/2020 của Tỉnh ủy Bình Định về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; các kế hoạch thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của đảng cấp trên về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy:*

¹ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06/1/2022 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

+ Nhận thức vai trò, trách nhiệm công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong việc đảm bảo TTATXH tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành, tổ chức quán triệt thực hiện các kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, Chỉ thị số 61-CT/TU kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên đánh giá việc thực hiện Chỉ thị với các phòng, ban, tổ chức hội đoàn thể các cấp ủy Đảng, UBND các xã, thị trấn và từng đảng viên.

+ Hằng năm, Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Kế hoạch triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy”... để chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện và Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn tập trung phát huy vai trò của mình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tuyên truyền đến mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.

+ Công an huyện (Cơ quan thường trực BCĐ 138 huyện) tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; ban hành Công văn triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2021; tổ chức quán triệt nội dung Công điện số 365/CD-TTg, ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ để thực hiện nghiêm túc, phối hợp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác cai nghiện, xác định tình trạng nghiện, quản lý sau cai, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm về ma túy. Bên cạnh đó, mở những đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; triệt phá các ổ nhóm mua, bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về ma túy.

+ Toàn thể cán bộ đảng viên thuộc các phòng, ban, tổ chức hội đoàn thể các cấp ủy Đảng, UBND các xã, thị trấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là tấm gương tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại địa phương, góp phần kiềm chế, hạn chế tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, đảm bảo ANTT tại địa phương.

2. Việc ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy (theo khoản 2 Điều 44 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021)

- UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản² để chỉ đạo, hướng dẫn về PCMT trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện

² Công văn số 03/UBND-BCĐ ngày 22/1/2024 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về việc khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 22/4/2024 của UBND huyện về triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuy Phước; Kế hoạch số 46/KH-BCĐ ngày 31/7/2023 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về

ngghiêm túc các văn bản quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về PCMT ở địa phương, cụ thể là: đã chỉ đạo BCĐ 138 xây dựng các chương trình, kế hoạch³ để triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác PCMT.

- Trong thời kỳ báo cáo: UBND huyện chưa tiếp nhận các nguồn kinh phí và tổ chức phân bổ kinh phí PCMT cho các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã; việc quản lý, điều hành, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí.

* **Ưu điểm:** UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về PCMT; ban hành văn bản để chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, UBND cấp xã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết công tác PCMT theo giai đoạn, theo chuyên đề; việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp liên quan đến PCMT theo đúng quy định.

3. Việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy (theo khoản 9 Điều 44 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021)

- Công tác tiếp nhận, quản lý các văn bản pháp luật có liên quan và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên: UBND huyện đã tiếp nhận nhiều văn bản⁴ pháp luật có liên quan và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về PCMT. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCMT. Cụ thể là: đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT huyện ban hành:

thực hiện Chương trình phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 17/4/2024 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 26/4/2022 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 22/1/2024 của UBND huyện về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2024.

³ Kế hoạch số 46/KH-BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về thực hiện Dự án “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyên hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn”; Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm”; Kế hoạch số 673/KHPH-CAH-PGDĐT ngày 09/4/2024 của Công an huyện Tuy Phước và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tuy Phước về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030.

⁴ Kế hoạch số 368/KH-CAT-PC04 ngày 21/02/2022 của Phòng PC04 – Công an tỉnh về tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2022; Kế hoạch số 454/KH-CAT-PC04 ngày 22/02/2023 của Phòng PC04 – Công an tỉnh về tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2023; Kế hoạch số 522/KH-CAT-PC04 ngày 23/02/2024 của Phòng PC04 – Công an tỉnh về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024; Công văn số 690/CAT-PC04 ngày 07/3/2024 của Phòng PC04 – Công an tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024; Kế hoạch phối hợp số 945/KHPH-CAT-SGDĐT ngày 25/3/2024 của Công an tỉnh Bình Định và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030; Phân công, phân nhiệm và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMT, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành tại địa phương; Công văn số 387-CV/HU ngày 19/5/2023 của Huyện uỷ Tuy Phước về việc tăng cường công tác phòng, chống ma túy.

+ Công văn số 1067/CAH-CSKT&MT ngày 10/6/2022 của Công an huyện Tuy Phước về việc phối hợp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Qua đó đã phối hợp tuyên truyền 05 lượt với hình thức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân; học sinh tại các trường THCS, THPT và 146 chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện (karaoke, lưu trú,..) trên địa bàn huyện.

+ Công văn số 872/CAH-CSKT&MT ngày 05/6/2023 của Công an huyện Tuy Phước về việc phối hợp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Qua đó, đã phối hợp tuyên truyền 06 lượt bằng hình thức tuyên truyền lưu động xe ô tô trên địa bàn huyện. Phối hợp với Công an các xã, thị trấn tuyên truyền 11 buổi với hơn 3.240 đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân trên địa bàn huyện.

* **Ưu điểm:** Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMT cơ bản đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu so với tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa phương.

4. Việc tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống ma túy (theo khoản 3 Điều 44 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 116 ngày 21/12/2021)

- Về tổ chức bộ máy: UBND huyện Tuy Phước ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 về việc “Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138) huyện Tuy Phước”. Ban Chỉ đạo 138 đã ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thông báo về phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo.

- Về lực lượng thực hiện công tác phòng, chống tội phạm về ma túy của Công an huyện Tuy Phước có 05 đồng chí, trong đó trình độ đại học 05 đồng chí. Hằng năm, Công an huyện đều cử cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm về ma túy tham gia các lớp tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm về ma túy do Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Định tổ chức.

- UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội để tổ chức hội nghị, tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội cấp xã trên địa bàn huyện thông qua các buổi hội nghị tập huấn trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đồng thời, góp phần đem lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và phòng chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

* **Ưu điểm:** Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và kiện toàn Ban chỉ đạo đã đạt được một số kết quả quan trọng và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả.

5. Việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (theo khoản 5 Điều 44 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 116 ngày 21/12/2021)

- Tổ chức và quản lý việc cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma túy: từ ngày 01/1/2022 đến nay, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng.

- Tổ chức thực hiện công tác áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại địa phương:

+ Việc chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng, UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Từ ngày 01/01/2022 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan đề nghị và thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm những trường hợp:

* Năm 2022: 0.

* Năm 2023: 04 đối tượng (*Lê Đức Định, Nguyễn Hoàng Phong – Phước An; Võ Văn Phước – Phước Sơn; Nguyễn Vũ Phát – TT Tuy Phước*). Kết quả chỉ đưa 03 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy; 01 đối tượng đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính.

* Năm 2024: 01 đối tượng (*Ôn Minh Tùng – Phước Lộc: đang hoàn thiện hồ sơ đưa vào cai nghiện bắt buộc*). Hiện đang xác định tình trạng nghiện 02 đối tượng (*Hà Thanh Phong – 1996, An Sơn 1, Phước An; Lê Thanh Tùng – 1997, Qui Hội, Phước An*), có kết quả sẽ làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

+ Việc phân công, bố trí nguồn lực cho công tác lập hồ sơ đề nghị, quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo đúng thủ tục quy định.

- Tổ chức công tác quản lý sau cai nghiện ma túy: trong năm 2024, trên địa bàn huyện có 01 trường hợp đã hoàn thành xong cai nghiện bắt buộc và đang quản lý sau cai nghiện (*Lê Đức Định – Phước An*), Chủ tịch UBND cấp xã đã phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý người sau cai nghiện có hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy trái phép.

* **Ưu điểm:** Công tác tổ chức lập hồ sơ cai nghiện ma túy được quan tâm chỉ đạo và thực hiện thống nhất, đồng bộ; việc rà soát được thực hiện từ xã, phường đáp ứng yêu cầu, chất lượng, phản ánh tương đối chính xác thực trạng người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

6. Việc tổ chức đấu tranh phòng, chống ma túy (theo khoản 6 Điều 44 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021)

- Việc chỉ đạo công tác tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin tội phạm về ma túy; chỉ đạo các lực lượng chuyên trách thuộc Công an cấp huyện trực tiếp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đấu tranh, khám phá, bắt giữ và xử lý các đối tượng, các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng ma túy; xóa bỏ các điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn; cụ thể:

+ Việc chỉ đạo Công an cấp huyện và các cơ quan, ban ngành chức năng tổ chức thực hiện công tác đấu tranh PCMT: đã ban hành văn bản chỉ đạo Công an cấp huyện và các cơ quan, ban ngành chức năng tổ chức thực hiện công tác đấu tranh PCMT, như: Công văn số 09/UBND-BCĐ ngày 23/12/2021 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm năm 2022; Kế hoạch số 09/UBND-BCĐ ngày 30/11/2022 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 78/UBND-BCĐ ngày 22/12/2023 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

+ Công tác điều tra xử lý tội phạm ma túy:

* Năm 2022: phát hiện 26 vụ 100 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; số lượng thu giữ: 12.6561g ma túy các loại. Kết quả xử lý: khởi tố điều tra 13 vụ 51 bị can; kết thúc đề nghị truy tố 13 vụ 51 bị can; đang xử lý 00 vụ 00 đối tượng; chuyển cơ quan khác theo dõi, quản lý ...vụ/...đối tượng; xử lý VPHC 13 vụ 49 đối tượng, trong đó phạt 13 vụ 49 đối tượng, số tiền phạt 59.250.000, cảnh cáo 00 vụ 00 đối tượng, đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 00 vụ 00 đối tượng; gọi hỏi răn đe 125 đối tượng.

* Năm 2023: phát hiện 46 vụ 78 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; số lượng thu giữ: 59.0728g ma túy các loại. Kết quả xử lý: khởi tố điều tra 16 vụ 35 bị can; kết thúc đề nghị truy tố 16 vụ 35 bị can; đang xử lý 02 vụ 04 đối tượng; chuyển cơ quan khác theo dõi, quản lý 00 vụ 00 đối tượng; xử lý VPHC 28 vụ 39 đối tượng, trong đó phạt tiền 28 vụ 39 đối tượng, số tiền phạt 73.000.000; cảnh cáo 00 vụ 00 đối tượng, đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 00 vụ 00 đối tượng; gọi hỏi răn đe 165 đối tượng.

* Năm 2024: phát hiện 23 vụ 34 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; số lượng thu giữ: 198.4981g ma túy các loại. Kết quả xử lý: khởi tố điều tra 09 vụ 19 bị can; kết thúc đề nghị truy tố 05 vụ 09 bị can; đang xử lý 00 vụ 00 đối tượng; chuyển cơ quan khác theo dõi, quản lý 00 vụ 00 đối tượng; xử lý VPHC 14 vụ 16 đối tượng, trong đó phạt tiền 14 vụ 15 đối tượng, số tiền phạt 27.750.000, cảnh cáo 00 vụ 01 đối tượng, đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 01 vụ 01 đối tượng (Nguyễn Trường Sơn – Phước Hiệp (NĐ120)); gọi hỏi răn đe 135 đối tượng.

+ Việc chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm về ma túy thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Việc tiếp nhận, sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy:

+ Năm 2022: Công an tỉnh cấp 25.000.000đ kinh phí phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đã sử dụng vào công tác tuyên truyền.

+ Năm 2023: Công an tỉnh cấp: 222.000.000đ (*trong đó: thực hiện 02 Dự án 90.000.000 và Phương án nghiệp vụ số 02 là 100.000.000đ, cai nghiện: 12.000.000, phòng chống tội phạm ma túy là 20.000.000đ*) đã sử dụng vào công tác tuyên truyền: 135.000.000đ, công tác cai nghiện: 12.000.000đ, công tác làm việc ngoài giờ: 75.000.000đ.

+ Năm 2024: Công an tỉnh cấp: 20.000.000 kinh phí phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đang làm chứng từ thanh quyết toán.

- Việc lập hồ sơ chứng từ thanh quyết toán theo quy định.

* **Ưu điểm:** Lực lượng Công an huyện đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình công tác về phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm ma túy; điều tra khám phá làm rõ các vụ án ma túy; gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối tượng có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy...

7. Khen thưởng, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy (theo khoản 11 Điều 44 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021)

- Công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống ma túy: Từ năm 2022 đến nay chưa thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống ma túy.

- Công tác khen thưởng: Đề xuất các cấp (Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện) khen thưởng 06 lượt tập thể và 21 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện bao gồm thành tích đột xuất, thành tích trong các đợt cao điểm, đợt thi đua và thành tích giai đoạn 2018-2023.

- Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCM:

+ Năm 2022: 0.

+ Năm 2023: tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt hành chính 01 đối tượng về hành vi để xảy ra hoạt động tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực, phương tiện do mình quản lý; phạt tiền: 15.000.000đ.

+ Năm 2024: 0.

8. Việc thực hiện chế độ thông kê nhà nước về phòng, chống ma túy (theo khoản 7 Điều 44 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021)

UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông kê, báo cáo theo quy định.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Ưu điểm: Việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCMT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; ý thức, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy đã được nâng lên một bước, có sự chuyển biến tích cực, thể hiện thông qua các hoạt động: tuyên truyền, hợp tác với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tích cực tham gia tố giác tội phạm về ma túy; giúp lực lượng chức năng triệt xoá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, cung cấp nhiều thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện; theo dõi giúp đỡ người nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện ma túy. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy từng bước đi vào nề nếp.

2. Khó khăn, vướng mắc:

2.1. Khó khăn, vướng mắc từ quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn:

- Lãnh đạo một số chính quyền cơ sở và một số ngành, đoàn thể chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống ma túy, chưa thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của cấp dưới hoặc mới tập trung ở từng giai đoạn, thời điểm nhất định; vẫn coi công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của lực lượng Công an nên chưa thực hiện được hết trách nhiệm được phân công; Nhận thức ma túy là tệ nạn xã hội dẫn đến chỉ chú trọng công tác cai nghiện, chưa quan tâm và đẩy mạnh công tác. Giúp đỡ người nghiện hoà nhập cộng đồng, tạo việc làm, phòng, chống tái nghiện.

- Công tác tuyên truyền tuy đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức song chưa đến được nhóm đối tượng đích, đối tượng có nguy cơ cao; vẫn còn thiếu những chương trình tuyên truyền có chiều sâu về kỹ năng phòng tránh ma túy nhất là ma túy tổng hợp; một số bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên còn chưa nhận thức đúng về sự nguy hại của ma túy tổng hợp, coi đó là loại ma túy không gây nghiện, ít nguy hiểm dẫn đến gia tăng số người sử dụng loại ma túy này.

- Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng có triển khai nhưng thiếu hiệu quả, người nghiện có hoàn cảnh khó khăn chưa được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện. Việc xác định tình trạng nghiện của ngành y tế còn nhiều hạn chế, nhất là ở cấp xã; vấn đề quản lý, điều trị cho người sử dụng ma túy bị loạn thần hiện nay là rất khó khăn vượt quá năng lực của cơ quan y tế cơ sở, hiện chưa có quy định cụ thể nào để xác định tình trạng người nghiện ma túy bị loạn thần và chưa xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý, chữa

trị bệnh và cai nghiện ma túy cho những đối tượng này. Vì vậy, các đối tượng này sau khi về địa phương lại tiếp tục sử dụng ma túy và phạm tội về ma túy đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Công tác tái hoà nhập cộng đồng chưa được các cấp, các ngành thực sự chú trọng, bên cạnh đó, công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Số người sử dụng ma túy tổng hợp khó phát hiện, một số nơi chưa đủ test thử ma túy để làm xét nghiệm; chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác thống kê người nghiện ma túy. Do vậy, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể số người nghiện chưa bị phát hiện và có hồ sơ quản lý.

- Tội phạm ma túy là tội phạm ẩn, hoạt động hết sức kín đáo, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt; chúng triệt để lợi dụng kẽ hở của pháp luật, các thành tựu của khoa học kỹ thuật để hoạt động, ít để lại dấu vết tại hiện trường và rất ít người làm chứng; khi bị phát hiện, bắt giữ thì chống trả quyết liệt để tẩu thoát, tìm mọi cách để tiêu huỷ chứng cứ, ngoan cố không khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn nên rất khó khăn cho việc phát hiện bắt giữ và điều tra mở rộng án.

- Các quy định giữa Luật Phòng, chống ma túy; Luật xử lý vi phạm hành chính và các Văn bản hướng dẫn thi hành không thống nhất, dẫn đến vẫn lúng túng trong tổ chức thực hiện; một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, tạo kẽ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động, cụ thể: Quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP và các Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ và thiếu tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc phải qua nhiều cơ quan (*Công an xã, thị trấn, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tư pháp, TAND cấp huyện*) nên để ban hành Quyết định đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc phải mất nhiều thời gian. Quá trình lập hồ sơ phải thông báo cho người bị lập hồ sơ biết nên những người này thường bỏ trốn trước khi có Quyết định của Toà án dẫn đến hiệu quả công tác lập hồ sơ và bắt đối tượng đi cai nghiện bắt buộc còn nhiều hạn chế.

- Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện hiệu quả còn thấp; việc chuyển đổi sang mô hình mở, thân thiện cộng đồng còn chưa mạnh, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa được quan tâm chỉ đạo và gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Việc mở rộng chương trình Methadone chưa đạt mục tiêu, chỉ có tác dụng đối với người sử dụng ma túy dạng thuốc phiện, hiện nay chưa có thuốc cai nghiện đối với người nghiện ma túy tổng hợp. Trong khi đó nhiều đối tượng nghiện ma túy cùng lúc sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau nên việc cai nghiện ma túy rất khó khăn, hiệu quả thấp; bên cạnh đó những khó khăn, vướng mắc trong việc đưa người nghiện có nơi cư trú vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Số người cai nghiện tự nguyện thấp, trong đó có lý do chưa có cơ chế khuyến khích người nghiện cai tự nguyện.

- Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy còn thiếu. Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy nói chung, lực lượng CSĐTTP về ma túy nói riêng còn mỏng, thiếu biên chế, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCS không đồng đều và còn nhiều bất cập nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Khó khăn, vướng mắc từ tình hình thực tế thực hiện tại địa phương:

Thời gian qua, công tác quản lý sau cai nghiện được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Chính quyền cơ sở phân công cán bộ trực tiếp quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác này còn gặp một số khó khăn như:

- Người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy nhưng không đến trình báo với UBND cấp xã mà bỏ đi nơi khác làm ăn, sinh sống. Do vậy, UBND cấp xã gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, bởi không gặp trực tiếp – không có con người cụ thể. Từ đó cũng không thể thực hiện các chính sách về hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy.

- Người sau cai nghiện ma túy rất khó tiếp cận nguồn vốn vay về việc làm, do thủ tục còn rườm rà, phức tạp từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền:

+ Ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy giúp họ ổn định cuộc sống. Quan tâm đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của cơ sở đối với các địa phương đang gặp khó khăn về kinh phí.

+ Sớm ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể quy trình (tiếp nhận, cắt con, điều trị,..) cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng để địa phương tổ chức thực hiện.

+ Tăng cường lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy của Công an huyện để đảm bảo nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong giai đoạn hiện nay. Tăng kinh phí, cấp đầy đủ phương tiện, công cụ phục vụ công tác; đồng thời kịp thời hỗ trợ lực lượng trong phòng, chống tội phạm về ma túy.

- Đề nghị Sở Y tế tiếp tục tổ chức tập huấn, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho Trạm y tế cấp xã, đảm bảo đáp ứng nhu cầu công tác xác định tình trạng nghiện ma túy đạt hiệu quả.

- Đề nghị Công an tỉnh định kỳ mở lớp tập huấn chuyên sâu về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

UBND huyện Tuy Phước báo cáo Thanh tra Công an tỉnh biết, theo dõi, tổng hợp, phục vụ công tác thanh tra./.

Nơi nhận:

- Phòng PX05 (báo cáo);
- TT. HU; TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- LĐVP; CVVP K4;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam